

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้รูปที่ดอกกันบ้าง?

นำเสนอเมื่อ : 7 มี.ค. 2558

เคยงงไหมว่า เวลาเราจุดธูป บูชาพระ บูชาเทพ ไหว้เจ้า บูชาโน่น นี่ นั้น กระทั่งไหว้สัมภเวสีธรรมดา ไหว้ศาลตายายยังสับสนไหมว่าเราต้องใช้รูปที่ดอกกัน เพื่อความเป็นมงคลให้กับชีวิต ไทยรัฐออนไลน์พาไปหาคำตอบมาให้...

รูป 1 ดอก : เป็นเรื่องของการเน้นหรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน

รูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร

รูป 3 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์

รูป 4 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

รูป 5 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธรูป พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์

รูป 6 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุกำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

รูป 7 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

รูป 8 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวง (คนที่เกิดวันอังคาร)

รูป 9 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ รุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ

รูป 10 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันเสาร์)

รูป 11 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง

รูป 12 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวง (คนที่เกิดวันพุธกลางคืน)

รูป 13 ดอก : ไม่นิยมจุด

รูป 14 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์

รูป 15 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันจันทร์)

รูป 16 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพรหม ฯลฯ (ใช้จุดกลางแจ้ง จุดรูปเทพเทวดา ทั้งสิบหกชั้นฟ้าด้วย)

รูป 17 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพุธ)

รูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุด

รูป 19 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

รูป 20 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสวดเสริมดวงชะตา

รูป 21 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีเบิกพระแม่ธรณี) และการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันศุกร์)

รูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ (การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 1 โลกมนุษย์)

รูป 38 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม

รูป 39 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ

รูป 56 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณพระพุทธรเจ้า

รูป 108 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตา และบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้า

ขณะที่รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการ นักโบราณคดีชื่อดัง กล่าวผ่านไทยรัฐออนไลน์สั้นๆ ว่าจำนวนของรูปนั้นเป็นตำนานความเชื่อเป็นประเพณีที่มีมานาน โดยสวนใหญ่คนไทยจะนิยมจุดรูปเลขคู่ ส่วนคนจีนมักจะจุดเลขคู่สวนใหญ่

'คนไทยนิยมเลขคู่เพราะเลขคู่เพราะมีความเป็นมงคล จำนวนดอก 1 - 3 - 5 - 7 - 9 แต่จะจำนวนลดหลั่นตามสถานภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ส่วน 108 ดอก ซึ่งน่าจะมากที่สุดมันเป็นมงคล เป็นเลขมงคลซึ่งเป็นตอนหลังที่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นมา ซึ่งก็ดอกๆ ก็ขึ้นอยู่กับตำนานท้องถิ่น เวลาคนจะสร้างอะไรก็ต้องสร้างตำนานขึ้นมาเพื่อสร้างให้เหตุผลว่าทำไมแค่นั้นเอง' นักประวัติศาสตร์ชื่อดังกล่าวสรุป

ขอบคุณข้อมูล หนังสือ คัมภีร์ พิธีกรรมแบบโบราณของไทย และ [หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ](#)